
Số: 01-BC/UBKT

Phú Nhuận, ngày 09 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn 6 tháng đầu năm 2022

Căn cứ Chương trình số 01/CT-UBKT ngày 25 tháng 2 năm 2022 về chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trong hội nghị quán triệt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Phú Nhuận năm 2022.

Qua quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban kiểm tra Quận Đoàn Phú Nhuận báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi

Tiến hành giám sát việc phát triển đoàn viên theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua kiểm tra, các Đoàn phường đã chủ động phối hợp tốt với các chi đoàn trường THCS và Đoàn trường THPT hướng dẫn học sinh lớp 9 tham gia sinh hoạt tại địa phương, tạo môi trường cho các em tiếp tục rèn luyện trở thành đoàn viên thông qua việc thực hiện chương trình dự bị đoàn viên. Đối với học sinh đã đủ tuổi kết nạp Đoàn thì các phường chủ động mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đoàn tại đơn vị. 100% cơ sở Đoàn đảm bảo đúng quy trình và thủ tục tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới và trao thẻ đoàn viên theo hướng dẫn.

Công tác quản lý đoàn viên thực hiện theo phần mềm quản lý đoàn viên. Mỗi đoàn viên được trang bị túi hồ sơ, đảm bảo công tác chuyên sinh hoạt, quản lý đoàn viên đúng theo quy định. Ngoài ra, việc phân cấp quản lý đoàn viên được các trường thực hiện phù hợp với điều kiện đặc thù tại đơn vị, giúp thuận tiện trong việc tham gia hoạt động của Đoàn và đảm bảo quản lý chặt chẽ, đánh giá đúng chất lượng của đoàn viên.

Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện thực hiện chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” được các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện thông qua các hình thức cụ thể từ Quận đến cơ sở như: tăng cường việc treo băng rôn, dán áp phích tuyên truyền dọc theo các tuyến đường và các bảng thông tin tại khu dân cư, bản tin hoạt động Đoàn tại đơn vị; tổ chức hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó xác định một số nội dung công trình phần việc cụ thể và phù hợp với thực tế của địa phương.

Tổ chức tọa đàm “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên quận Phú Nhuận và xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn” dành cho các đồng chí là Cán bộ Đoàn

toàn cơ sở, trong buổi tọa đàm cũng đã thực hiện phiếu khảo sát xây dựng phong cách cán bộ Đoàn từng nội dung cụ thể và liên hệ thực tiễn với bản thân. Phối hợp tổ chức thành công chương trình Họp mặt Đảng viên trẻ, Đoàn viên, Hội viên ưu tú nhân dịp 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tham mưu cho cấp ủy – lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” rộng rãi trong các ban ngành đoàn thể; thông tin hoạt động được triển khai kịp thời, giúp đoàn viên, thanh niên nắm bắt được những nội dung trọng tâm, phương châm hành động để cùng tham gia thực hiện.

Hướng dẫn nội dung và phương thức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3/2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Triển khai hướng dẫn chương trình sinh hoạt, trong đó chú trọng việc nghiên cứu và tìm hiểu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lê nin. Qua đó 100% cơ sở Đoàn đều đảm bảo việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm theo quy định, có xây dựng lịch sinh hoạt và nội dung sinh hoạt gắn với chủ đề của từng đợt, phát huy được các sản phẩm tuyên truyền do quận và thành phố triển khai.

Tích cực triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” kết hợp kiểm tra đánh giá các phong trào, cuộc vận động đảm bảo 100% cơ sở đã triển khai.

Ban hành kế hoạch về công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội năm 2022 đến toàn cơ sở Đoàn để tiếp tục nắm bắt và rà soát thực hiện tốt hơn công tác tham mưu đội ngũ cán bộ kế thừa hiệu quả; tiếp tục tham mưu với các cấp ủy Đảng trong công tác sử dụng, bố trí và luân chuyển cán bộ Đoàn theo tinh thần quy chế cán bộ Đoàn cấp quận. Tiếp tục thực hiện “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” theo 3 tiêu chí chung trách nhiệm, gương mẫu, gần gũi gần bó mật thiết với thanh niên. Tiến hành củng cố hoạt động, xây dựng nội dung và kiện toàn nhân sự Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Dự nguồn Cán bộ trẻ.

2. Kiểm tra cán bộ (kể cả Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp), đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn

Các cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn và đoàn viên đảm bảo thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn, chấp hành, tuân thủ theo Điều lệ Đoàn, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức của Đoàn.

3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới

Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật hoặc bị khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn.

4. Kiểm tra công tác Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban kiểm tra Quận đoàn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác đoàn phí và việc quản lý sử dụng tài chính trong Đoàn, dự kiến tiến hành kiểm tra từ 15/6 đến 25/6 tại cơ sở.

5. Giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ Đoàn cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và quy định của Đoàn

Ủy ban Kiểm tra xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2022 và dự thảo chương trình nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bên cạnh đó, tham mưu cho Ban Thường vụ Quận Đoàn phân công 03 tổ công tác phụ trách các cơ sở Đoàn, phân công cán bộ phụ trách cơ sở, có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng, ghi nhận và trực tiếp tham gia đóng góp trong các nội dung thực hiện tại cơ sở theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn, cấp ủy Đảng của các đơn vị.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân liên quan đến cơ quan lãnh đạo của Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên; tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp về việc thi hành kỷ luật của Đoàn

Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về cán bộ Đoàn và cơ sở Đoàn.

7. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Tham mưu cho Ban thường vụ Quận Đoàn các nội dung giám sát, phản biện xã hội, đưa nội dung cụ thể vào chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2022.

Đảm bảo việc tham gia họp, góp ý các nội dung xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với vai trò tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận, đảm bảo công tác phối hợp thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát đối với cơ sở.

8. Cũng cố tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát

Bộ máy nhân sự: Sau Đại Hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhân sự Ủy ban kiểm tra Quận Đoàn là 07 đồng chí gồm 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 05 ủy viên.

Về chế độ làm việc: Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn họp định kỳ 01 quý / 01 lần và họp giao ban với các đồng chí ủy viên phụ trách kiểm tra của cơ sở Đoàn định kỳ 01 quý / 01 lần tại Quận Đoàn. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo (bằng văn bản) cho Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, Ban Thường vụ Quận Đoàn và thông tin cho cơ sở Đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU

1. 100% cơ sở Đoàn đảm bảo xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 (riêng khu vực trường học sẽ thực hiện vào năm học 2021 – 2022); đồng thời đảm bảo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của công tác kiểm

tra, giám sát vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

2. Ủy ban Kiểm tra Quận đoàn đảm bảo hoàn thành 100% các nội dung kiểm tra và giám sát theo chuyên đề năm 2022 đã xác lập

3. 100% đoàn cơ sở, 75% chi đoàn cơ sở được kiểm tra hoặc giám sát chuyên đề ít nhất 01 lần/năm.

4. 100% cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong năm.

III. HIỆU QUẢ THAM MƯU SAU KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Qua quá trình kiểm tra, giám sát cơ sở kịp thời điều chỉnh hoạt động tại đơn vị, đảm bảo thực hiện nội dung.

Các nội dung được đoàn kiểm tra, giám sát lưu ý được cơ sở rút kinh nghiệm, thay đổi hình thức thực hiện đảm bảo theo định hướng của Quận và Thành phố.

IV. ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

Qua các đợt kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra đã nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Quận Đoàn trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình công tác năm, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời, giúp cho các ban phụ trách và ban đối tượng trong các hoạt động tại cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Mặt khác công tác kiểm tra cũng đã được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đồng tình ủng hộ vì thông qua kết quả kiểm tra sẽ kịp thời hỗ trợ cho tổ chức Đoàn làm tốt hơn, tránh được sự chông chéo, khó khăn của cơ sở kéo dài mà không được giải quyết.

Thông qua công tác kiểm tra cũng đã kịp thời tham mưu tình hình nhân sự và tháo gỡ những khó khăn trong công tác cán bộ của cơ sở Đoàn.

2. Hạn chế:

Do đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên thay đổi, luân chuyển công tác nhiều nên việc tham mưu chuyên môn cho công tác kiểm tra còn chưa nhiều.

3. Đề xuất - Kiến nghị: không có

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2022./.

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban Tổ chức – Kiểm tra; UBKT;
- Ban Dân vận Quận ủy;
- Ban Chấp hành Quận Đoàn;
- Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn;
- Toàn cơ sở Đoàn;
- Lưu: VP, UBKT./.

TM. ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ĐOÀN

CHỦ NHIỆM



Nguyễn Minh Tấn